

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2020 trên bàn địa tỉnh Bình Định**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;*

*Căn cứ Chỉ thị 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1144/SNN-TL ngày 21/5/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2020 trên bàn địa tỉnh Bình Định.

**Điều 2.** Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 đạt hiệu quả.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Châu**

**KẾ HOẠCH****Triển khai công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi  
trong mùa mưa lũ năm 2020 trên bàn địa tỉnh Bình Định**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND  
ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU****1. Mục đích**

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du hồ đập thủy lợi, trên địa bàn tỉnh Bình Định.

**2. Yêu cầu**

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; triển khai thực hiện Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn bản 413/TCTL-ATĐ ngày 18/3/2020 của Tổng cục Thủy lợi; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong việc quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2020.

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan trong việc quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, đảm bảo hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

- Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

**II. NỘI DUNG**

- Khẩn trương thành lập Hội đồng Tư vấn và xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, để đánh giá mức độ an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh và quyết định việc tích nước các hồ chứa.

- Thành lập các đoàn công tác, tổ chức kiểm tra hiện trạng các đập, hồ thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2020 và những năm tiếp theo; thường xuyên theo dõi, phối hợp với các địa phương kiểm tra các đập, hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn. Tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo đánh giá tổng thể thực trạng an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; trên cơ sở đó, lập danh mục các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn, đề xuất, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục các hạng mục có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa lũ, tránh để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du.

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Tiếp tục hoàn thành các nội dung quy định tại Nghị định số 114/2018 ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. Kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật.

- Kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành trên địa bàn, khẩn trương báo cáo điều chỉnh bổ sung kịp thời các nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung điều chỉnh, nhằm đảm bảo vận hành an toàn công trình; rà soát, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập.

- Tăng cường kiểm tra, thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh và địa phương đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn. Đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn.

- Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi, củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động. Củng cố, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa nước bố trí đủ nhân lực, năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Thường xuyên kiểm tra theo dõi công trình để phát hiện và xử lý ngay giờ đầu khi có sự cố; đặc biệt là đối với các đập, hồ chứa thủy lợi có nguy cơ cao. Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng công nghệ tiên tiến để hỗ trợ điều tiết hồ chứa, phục vụ chỉ đạo vận hành hồ chứa an toàn và vùng hạ du. Đối với đập, hồ chứa có cửa van điều tiết lũ phải quan trắc, tính toán và dự báo khả năng gia tăng mực nước hồ...theo quy định và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và lên trang thông tin điều hành hệ thống thủy lợi (địa chỉ: [www.thuyloivietnam.vn](http://www.thuyloivietnam.vn)).

- Tổng hợp, điều chỉnh, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu; bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

*(Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn đập hồ chứa tại Phụ lục kèm theo).*

### **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH**

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hàng năm; từ các dự án ODA và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai Nghị định số 114/2018 ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp PTNT về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này, bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp PTNT về UBND tỉnh (*qua Sở Nông nghiệp và PTNT*) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và định kỳ 6 tháng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chỉ thị./.

**Phụ lục:**  
**KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN**  
**CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH**

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Đơn vị phối hợp	Sản phẩm	Thời gian hoàn thành
1	Thành lập Hội đồng tư vấn cấp tỉnh đánh giá An toàn đập, hồ chứa thủy lợi để đánh giá mức độ an toàn đập, hồ chứa loại lớn.	Sở Nông nghiệp và PTNT		Quyết định của UBND tỉnh	Tháng 6/2020
2	Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp tỉnh đánh giá An toàn đập, hồ chứa loại lớn	Sở Nông nghiệp và PTNT		Quyết định của UBND tỉnh	Tháng 6/2020
3	Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn cấp tỉnh kiểm tra an toàn các đập, hồ chứa thủy lợi lớn trước mùa mưa lũ năm 2020	Tổ giúp việc do Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định	Các chủ thể khai thác các hồ lớn	Báo cáo	Trước tháng 8/2020 và trước tháng 8 hàng năm
4	Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực KTTV chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi	Sở Nông nghiệp và PTNT	UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch	Tháng 6/2020

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Đơn vị phối hợp	Sản phẩm	Thời gian hoàn thành
5	Lập mới hoặc điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UBND các huyện</li> <li>- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi</li> <li>- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT</li> </ul>	Sở Nông nghiệp và PTNT	Quyết định được UBND tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp cho UBND cấp huyện	Lập mới: Trước tháng 8/2020; Điều chỉnh: Định kỳ 5 năm/lần
6	Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi đang quản lý đập, hồ chứa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi	Sở Nông nghiệp và PTNT		Văn bản chỉ đạo	Tháng 5/2020 và những năm tiếp theo
7	Lập mới và rà soát các phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình hồ chứa và vùng hạ du đập (có phụ lục 2 kèm theo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi</li> <li>- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT</li> <li>- Các chủ thể khai thác thuộc huyện</li> </ul>		Quyết định phê duyệt phương án theo quy định khoản 5, Điều 26, Nghị định 114/2018/NĐ-CP	Tháng 8/2020
8	Kiểm tra các công trình hồ chứa, đập dâng trên sông thi công vượt lũ	Sở Nông nghiệp và PTNT	Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT	Báo cáo	Tháng 9/2020
9	Hoàn thành các Quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi; Quy định mức hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Quy định phân cấp quản lý kết cấu hạ tầng thủy lợi	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố	Quyết định của UBND tỉnh	Tháng 7/2020

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Đơn vị phối hợp	Sản phẩm	Thời gian hoàn thành
10	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi tỉnh Bình Định	Chủ đầu tư, Tổ chức cá nhân khai thác đập và hồ chứa	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Các địa phương, đơn vị liên quan	Cơ sở dữ liệu	Trước tháng 7/2020 và cập nhật thường xuyên
11	Kiểm tra việc lập, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, đập dâng; kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, đập dâng	Sở Nông nghiệp và PTNT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UBND các huyện, thị xã, thành phố;</li> <li>- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi;</li> <li>- Các chủ thể khai thác</li> </ul>	Báo cáo	Năm 2020: Các công trình do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi làm chủ thể khai thác; Năm 2021 và các năm tiếp theo: Các công trình do địa phương làm chủ thể khai thác